

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๐/๑๐๒๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๒๔๔
รับที่ (ยื่นขอ) กศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๐๙๓  
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๐) ของกระทรวงมหาดไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๐)  
เนื่องจากร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ใน  
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ และผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการ  
เพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและรองรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็น  
เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าที่มีระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว อนุญาตให้สามารถประกอบ  
กิจการเกี่ยวกับการต่อเรือได้ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ดังนั้น เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้  
มีผลใช้บังคับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด  
เพื่อลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๔๓๐๑

E-mail : Chanakod@nesdc.go.th